

## บรรดา ทาศรี เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

นำเสนอเมื่อ : 1 ต.ค. 2552

การศึกษาศาสนาปัญหาที่มีผลต่อการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรในโรงเรียน

ชื่อเรื่อง การศึกษาศาสนาปัญหาที่มีผลต่อการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรในโรงเรียน

บ้านคลองกระทุ่มแบน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ผู้ศึกษาค้นคว้า นายบรรดา ทาศรี

สถานที่ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ปีที่ทำการศึกษา ปีพ.ศ. 2550

### บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.

เพื่อศึกษาศาสนาทั่วไปของโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 2.

เพื่อศึกษาศาสนาปัญหาที่มีผลต่อการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรในโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน

อำเภอกะทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร 3.

เพื่อศึกษาความต้องการการเรียน การสอนภาคปฏิบัติ

วิชาเกษตรของนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

3/1 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกะทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร

ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนมาก ตั้งอยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น แต่พื้นที่

ของโรงเรียนมีน้อย ประชากรจึงอยู่กันอย่างแออัดพื้นที่ทุกตารางเมตร มีความจำเป็นต้องขอให้เกิดประโยชน์สูงสุด โรงเรียนจึงไม่มีพื้นที่

ที่จะให้นักเรียนได้ทำการฝึกฝน

การเรียนการสอนวิชาเกษตรภาคปฏิบัติ นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ปีการศึกษา 2550 จำนวน 42 คน มีความต้องการให้โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตร เพราะมีความเห็นว่าการเรียนการสอน

วิชาเกษตรภาคปฏิบัติเป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐานของชีวิต และเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการทำงาน  
เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

และเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง  
จึงมีความต้องการให้โรงเรียนแก้ปัญหาหรือพัฒนาให้นักเรียนได้เรียนวิชาเกษตรภาคปฏิบัติ

ให้เกิดขึ้นในโรงเรียน  
ความต้องการของนักเรียนและของผู้ปกครองนักเรียนมีความต้องการสอดคล้องกันคือมีความต้องการในระดับมากที่สุด

### กิตติกรรมประกาศ

รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาที่มีผลต่อการสอนภาคปฏิบัติวิชาเกษตรในโรงเรียน  
บ้านคลองกระทุ่มแบน สำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาสมุทรสาคร สำเร็จได้ด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาจาก นายกมล ดาวใหญ่ ตำแหน่งครู  
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ที่ให้คำปรึกษา

แนะนำแก้ไขข้อบกพร่องต่าง  
ๆ และให้กำลังใจตลอดเวลาในการทำวิจัย ผู้วิจัยต้องขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณ นางสาวรณิ คงพรหมณ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี  
โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 2

ขอขอบพระคุณ นายไพบูลย์ ขวัญดี ตำแหน่งผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้บริหารเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร  
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุทสาคร

ขอขอบพระคุณ นายณรงค์ บุญประคอง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามุทสาคร

ขอขอบพระคุณคณะครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน  
จังหวัดสมุทรสาครทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ

คุณค่าของงานวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบอุทิศให้บิดา มารดา บุพการี และผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายบรรดา ทาศรี